

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้มีการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน พัฒนาการบริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ลดการขอและจัดเก็บเอกสาร เพื่อผลักดันการบริหารจัดการสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้หน่วยงานรัฐขอเอกสารจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ด้วยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลหรือจัดส่งโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้มีการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในช่องทางบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-Service) และช่องทางการบริการผ่านธนาคาร (e-Certificate) และในการลงลายมือชื่อของนายทะเบียนในการให้บริการดังกล่าว กรมได้นำเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการรับรองข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอชี้แจง ดังนี้

๑. หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อความทางทะเบียนที่นิติบุคคลได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งรายการทางทะเบียนดังกล่าว นิติบุคคลสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่านิติบุคคลจะมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การกำหนดอายุของหนังสือจึงไม่สามารถยืนยันความเป็นปัจจุบันของข้อมูลได้ ดังนั้น หากหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนที่ประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจดทะเบียน ควรให้ความสำคัญกับการแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและยื่นหนังสือรับรองฉบับปัจจุบัน มากกว่าการกำหนดอายุของหนังสือรับรอง

๒. หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นายทะเบียนได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ "Digital Signature" มีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้

๓. การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ (๑) QR Code และ (๒) Ref. No. ที่ปรากฏด้านล่างของหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูลตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก "DBD datawarehouse" ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หรือ จากแอปพลิเคชัน "DBD Service" ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานราชการใดได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่เชื่อมโยงข้อมูลไปได้ทันที

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓